



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๔๗๗๕

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ซีแจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ซีแจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสิริกาญจน์ จิตวงษ์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
โฆษการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทป. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑๘๕ ปีที่ ๓๑

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

กทม. ชี้แจง

- ❖ กทม.เร่งตรวจสอบแก้ปัญหาความเดือดร้อนน้ำหนุ่นท่วมบ้านเรือนในซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า ๒
- ❖ กทม.เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพฯ - จัดทำบัญชีข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมขัง
- ❖ เขตหลักสี่แจงเหตุหน้าท่วมซอยวิภาวดีรังสิต ๖๖ ไม่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงถนนในซอย

❖ กทม.เร่งตรวจสอบแก้ปัญหาความเดือดร้อนน้ำหนุ่นท่วมบ้านเรือนในซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า ๒

นางสาวอารียา เฟิงประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กทม. กล่าวกรณีเจ้าของบ้านตึกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า ๒ หลังสถานีตำรวจนครบาล (สน.) บางยี่ขัน ตั้งข้อสังเกตผนังกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา อาจมีรอยร้าว รวมทั้งมีการถมคลองสร้างเป็นถนน โดยไม่ได้วางท่อระบายน้ำ ทำให้น้ำที่ไหลผ่านรอยร้าวไม่มีทางออก บ้านเรือนประชาชนบริเวณดังกล่าวกลายเป็นแอ่งน้ำว่า สำนักงานเขตฯ ตรวจสอบบ้านเลขที่ ๕๒๖ ถ.สมเด็จพระปิ่น ๒ แขวงบางยี่ขัน และได้สอบถามผู้พักอาศัยทราบว่า ช่วงเวลาน้ำหนุ่นจะมีน้ำไหลทะลักเข้ามาในบริเวณบ้าน หลังจากนั้น ลอดจะยังมีน้ำขังอยู่ เนื่องจากบริเวณบ้านด้านที่ติดเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยามีรอยแยกบริเวณเขื่อน ทำให้น้ำไหลทะลักเข้ามา ผู้อยู่อาศัยเข้า-ออกบ้านไม่สะดวกและมีผู้ป่วยต้องออกไปพบแพทย์ จึงได้ให้เจ้าหน้าที่จัดทำสะพานไม้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนในบ้านสามารถเข้า-ออกบ้านได้สะดวก ขณะเดียวกันได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งจัดทำท่อระบายน้ำเพิ่มเติม เพื่อให้ระบายน้ำได้มากขึ้น

สำหรับลำรางหน้าบ้านที่ถูกถมเป็นถนน สำนักงานเขตฯ เคยตรวจสอบสภาพลำราง พบว่า มีสภาพตื้นเขิน เป็นทางเดินความกว้าง ๓-๔ เมตร ความยาว ๑๖๘ เมตร เดิมประชาชนวัดดาวดึงษ์ ใช้เป็นเส้นทางเข้า-ออก โดยเดิน ผ่านหลัง สน.บางยี่ขัน แต่ปัจจุบัน สน.บางยี่ขัน สร้างรั้วปิด ทำให้ไม่สามารถเดินเข้า-ออกได้ ประชาชนจึงร้องขอให้ สำนักงานเขตฯ ปรับปรุงถนนและทำท่อระบายน้ำ แต่บริเวณดังกล่าวยังเป็นลำรางสาธารณะ จำเป็นต้องถอนสภาพ จากลำรางสาธารณะให้เป็นถนนสาธารณะก่อน จึงจะสามารถขอจัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับปรุงบริเวณดังกล่าวและมี ระเบียบระบายน้ำออกสู่ที่สาธารณะ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเห็นชอบให้เปลี่ยนสภาพจากลำรางสาธารณะเป็นถนนสาธารณะ

นางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวว่า บริเวณดังกล่าว กทม.ได้ ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระราม ๗ ถึงคลองแจรงร้อน โดยเสริมคันกันน้ำให้สูงขึ้น และปรับปรุงคุณภาพดินถมหลังเขื่อนด้วยวิธี Jet Mixing เพื่อแก้ไขปัญหาหน้ารั้วซึม แต่มีบางแห่งที่ไม่ได้รับความยินยอม จากประชาชน โดยบริเวณที่เกิดปัญหาน้ำรั้วไหลเป็นอีกแห่งที่ไม่ได้รับความยินยอม อย่างไรก็ตาม กทม.ได้ดำเนินการ แก้ปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำที่ไหลเข้ามาในบริเวณดังกล่าวเป็นประจำทุกคืน

โดยเฉพาะ...

โดยเฉพาะช่วงน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเหนือหลาก พร้อมจัดเจ้าหน้าที่หน่วยบริการเร่งด่วน (BEST) เข้าไปดูแลรวมทั้งจัดสร้างสะพานไม้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้อาศัยสามารถเดินเข้า-ออกจากบ้านได้สะดวกในช่วงที่มีน้ำท่วมขังและชุดร่องระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำช่วยระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับการแก้ไขปัญหาหน้ารั้วซึมจุดดังกล่าว กทม.ได้จัดเรียงกระสอบทรายอุดรอยรั้วซึม เพื่อป้องกันน้ำทะเลลึกเข้าและจะขอจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม โดยตอกเสาเข็มพืดเหล็กด้านหน้าเขื่อนเดิม เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถการป้องกันน้ำท่วมอย่างถาวรต่อไป

❖ กทม.เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพฯ - จัดทำบัญชีข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมขัง

นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. กล่าวถึงแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ด้านการดับเพลิงและกู้ภัย สามารถออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัยกรุงเทพมหานครได้ทันทีสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ กทม.ได้ประชุมหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อซักซ้อมและกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ และสำนักงานเขตอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหาย เพื่อออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานการขอรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูจากหน่วยงานราชการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด

นายศุภกฤต บุญขันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวว่า สำนักเทศกิจและฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตได้จัดเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกประชาชนด้วยการนำส่งกลับที่พักด้วยความปลอดภัย อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา รถยนต์ขัดข้อง พร้อมประสานความร่วมมือทุกสำนักงานเขตตรวจสอบสภาพน้ำท่วมขัง จัดทำบัญชีข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมขังสำรวจและจัดทำบัญชียานพาหนะเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยมีสำนักเทศกิจเป็นหน่วยงานหลักในการประสานจัดยานพาหนะไปให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกประชาชน ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสักสำนักเทศกิจและสำนักงานเขตได้นำยานพาหนะออกให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก เช่น พื้นที่เขตวัฒนา คลองเตย หลักสี่ ดอนเมือง บางเขน บางกะปิ ประเวศ และเขตลาดกระบัง โดยมีผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.ค. - ๑๕ ก.ย.๖๕ ประกอบด้วยบริการรับ - ส่งประชาชน ๘,๙๐๐ คน ช่วยรถเสีย ๑๗๓ คัน ตันไม้ล้ม/เสาไฟล้ม ๖ ครั้ง เก็บขยะจากท่อระบายน้ำ ๙๖ ครั้ง ขนย้ายสิ่งของ ๑๑ ครั้ง ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ ๕๕๕ ครั้ง อำนวยบริการจราจร ๓๔๔ ครั้ง ส่งคืนป้ายทะเบียน ๘๗ ป้าย และขนย้ายผู้ป่วย ๑๖ คน

❖ **เขตหลักสี่แจงเหตุน้ำท่วมซอยวิภาวดีรังสิต ๖๖ ไม่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงถนนในซอย**

นางสมฤดี ลั่นสุชีพ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม.กล่าวชี้แจงกรณีประชาชนที่พักอาศัยในซอยวิภาวดีรังสิต ๖๖ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทั้งที่ที่ผ่านมามีไม่เคยมีน้ำท่วม (ยกเว้นปี ๒๕๕๔) คาดเกิดจากการก่อสร้างถนนในซอยที่ออกแบบให้สูงขึ้น ทำให้น้ำไม่สามารถไหลลงท่อระบายน้ำได้ ว่า สาเหตุที่น้ำท่วมในซอยดังกล่าว เนื่องจากเมื่อวันที่ ๓ ต.ค.๖๕ มีน้ำท่วมถนนบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ส่งผลให้น้ำในท่อระบายน้ำไม่สามารถระบายออกสู่คูน้ำถนนวิภาวดีรังสิตได้ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบระดับถนนที่ก่อสร้างใหม่สูงขึ้น แต่น้ำสามารถระบายลงบ่อพักท่อระบายน้ำได้ตามปกติ เพราะถนนมีรางวีรับน้ำลงสู่บ่อพักท่อระบายน้ำ และระดับกันท่อระบายน้ำใหม่ที่ขุดวางมีระดับต่ำกว่ากันท่อระบายน้ำในซอยย่อยของทุกซอย ทิศทางการไหลของน้ำจึงไหลออกสู่ท่อระบายน้ำใหม่ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าท่อเดิมและรับน้ำได้มากขึ้นตามแบบที่สำนักการระบายน้ำ กทม.กำหนด โดยท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐ เซนติเมตร ซึ่ง กทม.ได้จัดทำท่อระบายน้ำใหม่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘๐ เซนติเมตร และตั้งแต่ซอยย่อยแยก ๖ ถึงปากซอยวิภาวดีรังสิต ๖๖ ท่อระบายน้ำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ เซนติเมตร ซึ่งทำให้การระบายน้ำได้ดีขึ้น นอกจากนี้ บริเวณปากซอยวิภาวดีรังสิต ๖๖ จะมีประตูน้ำเปิด-ปิด คอยปิดกั้นน้ำจากภายนอกไหลย้อนเข้าซอย เมื่อน้ำภายนอกซอยลดลงต่ำกว่าในซอย ประตูน้ำจะเปิดเพื่อให้น้ำในซอยระบายออกสู่คูน้ำวิภาวดีรังสิตได้เป็นการป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าซอยและบริเวณที่พักอาศัยของประชาชน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร